



โทร.053-908666 Fax 053-908665

ฉบับที่ 51/61 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

## “มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน”



“มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน”เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้ามอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เน้น“มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน”

การเกษตรไทย:ปัจจุบันประเทศไทยผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอันดับต้นของโลก GDP ภาคเกษตร=6 แสนล้านบาท(6%ของ GDP รวม) เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังยากจน(เกษตรกรยากจน 5.1 ล้านคน) จากประชากรภาคเกษตร 23.59 ล้านคน และลงทะเบียนผู้มีรายได้ไม่ถึง 3.9 ล้านคน มีปัญหานี้สิน ขาดทุนไม่รู้จักการตลาด โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรและตลาดปัจจัยการผลิต ถูกควบคุมโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ ระบบสหกรณ์ยังไม่เข้มแข็งพอ เกษตรกรจำนวนมากขาดความเป็นมืออาชีพ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเกษตร สามารถเอาชนะข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ ดิน ฟ้า อากาศ สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกได้ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรได้ทดแทนกำลังแรงงาน เทคโนโลยีชีวภาพมีการพัฒนาพันธุ์พืชที่มีลักษณะพิเศษเหนือธรรมชาติปกติ เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกษตรกรเชื่อมโยงกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค Gen X Y Z ที่เปลี่ยนไป ทำให้รูปแบบการผลิตและสินค้าเกษตรเปลี่ยนโฉมไปในอนาคต ดังนั้นจึงเกิดความท้าทาย 3 ด้าน 1)การปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข 2) การพัฒนาการตลาดให้เอื้อต่อการผลิตของเกษตรกร 3)การรับมือกับระบบการค้าเสรีของโลก จึงจำเป็นต้องสร้างจุดมุ่งหมายสู่นาคตให้สำเร็จ คือ 1)เกษตรกรไทยจะต้องหลุดพ้นจากความยากจน โดยจะมีรายได้มากกว่าในปัจจุบันอย่างน้อย 1 เท่าตัวภายในปี 2565 และภายในปี 2570 ครอบคลุมเกษตรกรไทยในบัญชีคนยากจนจะหมดไป 2)ต้องพัฒนาระบบสหกรณ์และวิสาหกิจการเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไป และเกษตรกรไทยจะเข้าสู่ระบบสหกรณ์ทุกครัวเรือน 3)เกิดสังคมและชุมชนเกษตรกรไทยแบบพออยู่พอกินเพียงอย่างทั่วถึงในปี 2570

4)ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 100% ภายในปี 2565 และผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 60% ภายในปี 2570 5)กระทรวงเกษตรฯ เป็นเพื่อนร่วมชีวิตของเกษตรกร ข้าราชการเป็นที่พึ่ง เป็นที่รักของเกษตรกร และในการนี้ทั้งนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เดินหน้านโยบาย“มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน” และแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศให้แล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 นี้ เพื่อปรับความคิด ปลูกจิตสำนึกข้าราชการประสานงานกันเป็นหนึ่ง“ทีมเกษตรและสหกรณ์” ตลาดนำการผลิต ปรับบทบาทข้าราชการคือนักวางแผน การบริหารงานขับเคลื่อนทั้งนโยบาย (Agenda) และการแก้ไขในพื้นที่(Area Based)โดยฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติการ กำหนดยุทธศาสตร์เกษตรกรรมเชิงรุกและเชิงรับ สนับสนุนโดยทีมงานผู้บริหารเพื่อการแนะนำ(coaching) ประสานงาน(coordinator)และติดตาม( monitor) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมในพื้นที่หรือมีปัญหาอุปสรรคต้องดำเนินการ”ต่อ+เดิม+แต่ง” ขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการให้มากขึ้น และสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯว่าทุกคนพัฒนาชาติได้ โดยร่วมใจก้าวไปด้วยกัน เพราะวันนี้มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญของภาคเกษตรและประเทศไทย จำเป็นต้องร่วมกันทำในสิ่งใหม่ ปรับวิธีคิด วิธีทำงานกันใหม่ คือต้องมุมมองกว้างไกล ต้องรู้จัก ทำจริง ต้องทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำงาน ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อเปลี่ยนผ่านปัญหาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน